

Vạn Giã, ngày 15 tháng 5 năm 2021

BÀI PHÁT BIỂU HĐND HUYỆN NK 2021-2026

Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo: Đảng, Chính quyền UBNDTTQVN, các ban ngành đoàn thể và toàn thể bà con cử tri trong Thị trấn Vạn Giã

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà Nước, UBNDTTQVN huyện Vạn Ninh, lãnh đạo cơ quan Hội Đông y và được sự tin nhiệm của cử tri cơ quan công tác và nơi sinh sống, Tôi được giới thiệu ra ứng cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Đây là niềm vinh hạnh lớn đối với Tôi, vì HĐND là cơ quan quyền lực, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Xin phép Hội nghị cho Tôi được giới thiệu sơ lược về bản thân

Tôi tên: Nguyễn Ý Nhi sinh ngày 25/5/1991

Nguyên quán: Vạn Giã - Vạn Ninh - Khánh Hòa

Hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Thị trấn Vạn Giã

Nghề nghiệp và chức vụ: Thường trực kiêm Kế toán Hội Đông y huyện Vạn Ninh

Sau khi nhận thức rõ vai trò, vị trí của HĐND, trách nhiệm của người đại biểu HĐND. Qua tìm hiểu luật Bầu cử, thành phần, cơ cấu, tiêu chuẩn và tỉ lệ nữ phân bổ nên Tôi mạnh dạn ra ứng cử đại biểu HĐND huyện Vạn Ninh nhiệm kỳ 2021-2026

Kính thưa Hội Nghị!

Dù trong bất kì vai trò công tác nào tình cảm bản thân Tôi luôn hướng về quê nhà: Vạn Giã nói riêng và Vạn Ninh – Khánh Hòa nói chung. Là thanh niên trẻ, Tôi thật sự vui mừng khi nhìn thấy quê nhà từng ngày được đổi mới và phát triển trong các lĩnh vực: Kinh Tế, Văn Hóa, Giáo Dục, Y tế, Giao Thông...; Dân trí từng bước được nâng cao; Có được thành quả trên là nhờ có sự lãnh đạo của Đảng, Chính quyền, Mặt Trận, sự phối hợp đồng bộ các Ban ngành đoàn thể của các xã huyện. Đặc biệt là sự ủng hộ đóng góp công sức nhiệt tình của đông đảo bà con cử tri xã nhà.

Trong vai trò công tác thuộc lĩnh vực Y tế, Tôi luôn tự nhận thức được: Sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Khi có được sức khỏe tốt thì mỗi chúng ta mới phát huy được năng lực trong học tập, công tác; Đem trí tuệ và sức lực của mình để làm ra nhiều của cải vật chất, làm giàu chính đáng cho gia đình, cho Xã hội và xây dựng quê hương. Trước bối cảnh dịch Covid-19 trên toàn Thế giới có nhiều diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực khác nhau như: Kinh tế, thương mại, du lịch, dịch vụ,... Tôi mong muốn bà con cử tri cùng đồng lòng chung tay tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, Nhà Nước để cùng nhau phòng, chống dịch hiệu quả. Qua đó Tôi cũng mong muốn các cấp chính quyền tạo điều kiện cho toàn thể bà con cử tri đều được quan tâm về chăm sóc sức khỏe tốt, nhất là bà con

cử tri thuộc diện nghèo, diện chính sách và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, tàn tật.

Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo

Kính thưa: Toàn thể Hội Nghị

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu Tôi vào đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tôi xin hứa:

- 1> Với trách nhiệm là đại biểu HĐND Tôi phải có kế hoạch thu xếp công việc gia đình và công việc cơ quan để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND
- 2> Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND. Nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến các vấn đề của HĐND. Đồng thời thẳng thắn nêu ra những vấn đề được cử tri quan tâm.
- 3> Trước và sau các kỳ họp Hội đồng, tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri, kịp thời lắng nghe và phản ánh trung thực các ý kiến nguyện vọng và kiến nghị của cử tri với HĐND.
 - + Cùng HĐND giải quyết các vấn đề về lợi ích chính đáng mà cử tri đề nghị, thuộc phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND
 - + Luôn có ý thức bảo vệ quyền lợi cử tri, đặc biệt là quyền lợi Phụ nữ và Trẻ em, thông qua việc đề xuất ý kiến với cấp ủy Đảng, chính quyền về các chế độ chính sách phù hợp với từng đối tượng cử tri.
- 4> Hoàn thành trách nhiệm được giao và khi được sự giám sát của bà con cử tri, bản thân Tôi cần phải cố gắng hơn nữa trong học tập, công tác mong được góp một phần nhỏ bé của mình trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và xây dựng quê nhà.

Trên đây là chương trình hành động của bản thân. Để có cơ sở vững chắc giúp Tôi đạt nguyện vọng trúng cử đại biểu HĐND huyện Vạn Ninh nhiệm kỳ 2022-2026. Tôi chân thành mong muốn nhận được sự đồng tình ủng hộ với trách nhiệm, tình cảm và sự lựa chọn sáng suốt thể hiện trong mỗi lá phiếu bầu cử của những bà con cử tri.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, toàn thể cử tri và gia đình được dồi dào sức khỏe.

Xin cảm ơn UBMTTQVN thị trấn Vạn Giã đã tạo điều kiện để Tôi có được cuộc gặp gỡ tiếp xúc với cử tri hôm nay.

Xin cảm ơn quý vị đại biểu và toàn thể cử tri đã chú ý lắng nghe bài phát biểu của Tôi

Xin chân thành cảm ơn!